



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามทีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๕ ลว ๘ มกราคม ๒๕๕๗ และ
ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๖๒ ลว ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป
จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง และตำแหน่งจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๖ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายโอพาร พิทักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๖ ราย

(แบบทำยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่เข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑	นางสาวละอองดาว ฉลาด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ต.๗๓) งานบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายบัญชี กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายบัญชี กองคลัง	๗๓	๑. การจัดทำงบการเงิน กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ (เงินทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒. แนวปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเงินนอกงบประมาณ ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๒	นางเดือนฉกา สวงทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ต.๙๐) งานบริหารงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานบริหารงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง	๙๐	๑. การกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิก เหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาระบบควบคุมเงินงบประมาณ	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓	นายวรวิทย์ ประวิงทรัพย์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ต.๑๐๐) งานจัดทำสัญญา ฝ่ายพัสดุ กองคลัง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานจัดทำสัญญา ฝ่ายพัสดุ กองคลัง	๑๐๐	๑. การจัดจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตพืชและลดความเสี่ยงจากการ ระบาดของศัตรูพืชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)	
๔	นางสาวจิระวรรณ เรืองอาจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ต.๘๑๖) ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๘๑๖	๑. การผลิตและเผยแพร่รายการรอบรู้ปฏิรูปที่ดินทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการเกษตร ๒. การพัฒนารูปแบบการจัดรายการท่องเที่ยววิถีไทยเชิงเกษตร	

ส่งผ่าน

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่เข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๕	นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๓๕๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๕๒	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๕ ๒. การส่งเสริมระบบการรองรับมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ในภาคตะวันออก	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๖	นางสาวจุลย์รัตน์ ยาผืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๖๓๑) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๓๑	๑. ผลการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางเพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารศัตรูพืช แก่เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอำเภอ ในเขตภาคเหนือ	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๗	นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๒๒) สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	๒๕๒๒	๑. ผลการดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ มาตรฐาน ปี ๒๕๕๕ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	
๘	นางกัญญา ศรีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๖๘๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๖๘๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ (ข้าวรอบที่ ๒) ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	

๘๘๖๖.๓

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่เข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๙	นายปริญญา ปานเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๖๒) สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๖๒	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ๒. การส่งเสริมการผลิตข้าวภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๐	นางสาวนันทิมา สุขเสียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๒๒๖) สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะแซ่ จังหวัดชุมพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะแซ่ จังหวัดชุมพร	๓๒๒๖	๑. การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่ามะแซ่ จังหวัดชุมพร ๒. การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่ามะแซ่ จังหวัดชุมพร	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๑	นางสาวกฤตวรรณ เวชกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๓๔๗) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	๓๓๔๗	๑. การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน การผลิตกาแฟ ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟอินทรีย์เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ AEC	
๑๒	นางสาวสุภิญญา สันตะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๖๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๖๑	๑. การศึกษาสภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. การผลิตทุเรียนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (GAP) สู่การพัฒนา เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนป่าละอู (GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	
๑๓	นายโกสินทร์ สุนทรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๖๖๕) สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๖๕	๑. การศึกษาวิเคราะห์การฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยชุมชน (R๒R) ในพื้นที่ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการแมลงศัตรู มะพร้าวในพื้นที่ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่เข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๔	นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๘๒๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๖๘๒๑	๑. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร จังหวัดแพร่ ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community, AEC)	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๕	นางลักขณา นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๔๖๓) สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	๗๔๖๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๖	นางสาวสาวตรี สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๙๗๘) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๗๘	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) ปี ๒๕๕๖ ๒. แนวทางพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	